



บทความวิจัย

เรื่อง การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีเกาหลีในประเทศไทย

โดย

นางสาวทิมมพร พัฒนาบุญไพบูลย์

รหัสนักศึกษา 05530585

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน

บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ

สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

เรื่อง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีเกาหลีในประเทศไทย

ชื่อผู้วิจัย นางสาวทิฆัมพร พัฒนานุญไชย วิทยุวิทยุ รหัสนักศึกษา 05530585

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน

ปีการศึกษา 2556

### บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีมิชชันนารีเกาหลีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก งานวิจัยเล่มนี้จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ของมิชชันนารีชาวเกาหลีในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยของมิชชันนารีชาวเกาหลี (2) เพื่อศึกษาวิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยของคนเกาหลี (3) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยของคนเกาหลีว่ามีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์มิชชันนารีเกาหลี และคนไทยที่ได้รับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์จากมิชชันนารีชาวเกาหลีด้วย

ผลการวิจัยพบว่าการที่มิชชันนารีชาวเกาหลีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพราะการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นเรื่องที่ง่าย ประเทศไทยกับเกาหลีมีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาช้านาน คนไทยจำนวนมากที่เข้าไปทำงานในประเทศเกาหลีและรับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ทำให้มิชชันนารีเกาหลีมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมากขึ้น

วิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีเกาหลีในประเทศไทยนั้นคล้ายกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศเกาหลีหลังสงครามเกาหลี แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของวิธีการที่ทันสมัยที่มากขึ้น จึงทำให้ชาวเกาหลีเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และลักษณะทางสังคมของชาวไทยแตกต่างจากชาวเกาหลีจึงทำให้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

คำสำคัญ ศาสนาคริสต์ โปรเตสแตนต์ ประเทศเกาหลี ประเทศไทย

## บทนำ

### 1.) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาคริสต์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นับตั้งแต่สร้างโลกซึ่งเริ่มจากมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้น นับได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ รวมถึงการให้ชีวิตมนุษย์ด้วย โดยพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์และได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ หากมนุษย์มีความเชื่อสัตย์และทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า ในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติแรกที่จะออกไปประกาศเรื่องของพระเจ้าตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์พระพันธสัญญาเก่า ( The Old Testament) ว่า “เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า ” (ปฐมก. 12 : 1) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเผยแผ่ธรรมระหว่างพระเจ้า โลกและมนุษย์ โดยผ่านทาง การประกาศของชนชาติอิสราเอล

การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในยุคเริ่มต้นเกิดขึ้นจากสาวกที่เชื่อในพระเจ้าได้ออกเดินทางเผยแผ่ศาสนาคริสต์โดยการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เริ่มต้นการประกาศแก่ชนเผ่าเล็กๆก่อนและค่อยๆขยายไปเรื่อยๆ จึงทำให้ภูมิภาคตะวันตกในปัจจุบันได้กลายเป็นภูมิภาคที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุด ในบรรดาศาสนาอื่นๆ หลังจากนั้นคณะมิชชันนารีชาวยุโรปจึงเริ่มเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้าไปเผยแผ่ในประเทศเกาหลีในช่วงหลังสงครามเกาหลีซึ่งได้รับการยอมรับและขยายไปอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ทำให้ประเทศเกาหลีมีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวหน้า ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น ปัจจุบันคนเกาหลีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุดในประเทศ การเปลี่ยนศาสนาของคนเกาหลีทำให้ความคิดความเชื่อตามแบบขงจื้อที่มีมาแต่เดิมนั้นมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อประเทศเกาหลีมีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุดจึงได้มีการส่งมิชชันนารีเกาหลีไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ยังประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เริ่มเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยในปีค.ศ. 1828 โดยประเทศอเมริกาได้ส่งคณะทูตที่มีความรู้หลายด้านเข้ามาในประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือบริดเลย์ ซึ่งเข้ามาในฐานะแพทย์ นอกจากจะรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยด้วย แต่มีจำนวนคนไทยไม่มากนักที่จะหันมานับถือศาสนาคริสต์

การเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยของชาวเกาหลีในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเริ่มมาจากมิชชันนารีในนิกายย่อยๆของโปรเตสแตนต์ ที่นำค่านิยมของคนวัยรุ่นในปัจจุบันมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเป็นส่วนหนึ่งในวิธีการเผยแพร่ศาสนา วิธีเหล่านั้นก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยต้องการศึกษาสาเหตุการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย และวิธีการในการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีเกาหลีว่าเป็นอย่างไร และประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

## 2.) วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศเกาหลีและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยของมิชชันนารีชาวเกาหลี
2. เพื่อศึกษาวิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศเกาหลีและในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาผลลัพธ์ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี

## 3.) ขอบเขตของการศึกษา

1. ศึกษาความเป็นมาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
2. ศึกษาวิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศเกาหลีและวิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ของมิชชันนารีชาวเกาหลีในประเทศไทย

3. ศึกษาผลลัพธ์ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลี

#### 4.) วิธีดำเนินการวิจัย

1. ตั้งประเด็นที่น่าสนใจและต้องการจะศึกษา
2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทความและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบทความที่เกี่ยวกับการเผยแพร่

ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยและหนังสือเกี่ยวกับศาสนากับสังคมไทย

4. สัมภาษณ์มิชชันนารีชาวเกาหลีจำนวน 3 คน ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย และผู้ที่ได้รับการเผยแพร่อีกจำนวนหนึ่ง
5. เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของงานวิจัย

#### 5.) เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

**เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและสังคมไทย**

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ( 2525 ) เขียนหนังสือเรื่อง ศาสนากับสังคมไทย ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน อีกทั้งพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยก็ทรงนับถือศาสนาพุทธด้วย ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตในสังคมไทยเป็นอย่างมากทางด้านจริยธรรม จริยธรรมในสังคมไทยที่ผ่านมามีได้รับอิทธิพลจากวัด ซึ่งวัดเป็นตัวกำหนดคุณค่าทางสังคม สังคมไทยที่ผ่านมานั้นไม่มีการกำหนดข้อแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจน คนส่วนใหญ่จะดำรงชีพด้วยการอยู่กับธรรมชาติโดยยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังมีพิธีกรรมทางศาสนาที่

เครื่องครัดจึงทำให้ศาสนาพุทธในประเทศไทยยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันศาสนายังคงเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนไทยอีกทั้งยังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองการปกครองและพิธีกรรมสำคัญต่างๆของประเทศไทยอีกด้วย และยังมีโครงการต่างๆที่พยายามทำให้ประชาชนศรัทธาในศาสนาพุทธยิ่งขึ้น

ศิลาปีย์ เซาว์เจริญรัตน์ ( 2552 ) เขียนหนังสือเรื่อง ประวัติพัฒนาการแห่งศาสนาคริสต์และความสัมพันธ์กับอารยธรรมโลก ถึงแม้ว่าศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์จะเข้ามาเผยแผ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการขยายของศาสนาคริสต์เพิ่มมากขึ้น แต่มิชชันนารีก็ถูกขัดขวางในการประกาศเรื่องของพระเจ้ามาตั้งแต่อดีต โดยในปีค.ศ. 1869 เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้สั่งประหารชีวิตคริสต์เตียนทุกคนและห้ามมิให้มิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาคริสต์โดยเด็ดขาด ซึ่งรัชกาลที่ 5 ในขณะนั้น ได้มีพระบรมราชโองการอนุญาตให้คนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ตนเองพอใจ นับตั้งแต่นั้นศาสนาคริสต์ก็ถูกเผยแผ่ไปทั่วทั้งประเทศไทย

#### เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์

เดือน คำดี ( 2529 ) เขียนหนังสือเรื่อง การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลายรูปแบบตามแต่ลัทธิและนิกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าหาผู้นำระดับประเทศ การจัดสรรที่ดิน การจัดตั้งสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล การใช้ภาษาและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม การเข้ามามีบทบาททางการเมือง การเยี่ยมเยียนตามบ้าน การใช้สื่อสารมวลชน และการตั้งกิจการทางสังคมสงเคราะห์ มิชชันนารีคิดว่าวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงสังคมไทยได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดและในปัจจุบันได้มีการก่อตั้งสถานศึกษาที่เป็นของศาสนาคริสต์ขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงกิจการด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆที่ยื่นมือเข้าไปช่วยในสังคมไทยซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้ศาสนาคริสต์เข้าไปมีบทบาทพื้นฐานในประเทศที่มีสังคมแบบศาสนาพุทธได้

อนุชาติ พวงสำลี และ กฤตยา อาชวนิจกุล ( 2542 ) เรียบเรียงโครงการวิจัยเรื่อง ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง กลุ่มและองค์กรสาธารณะประโยชน์ในสังคมไทยส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับการกุศลและสังคมสงเคราะห์เช่นองค์กรด้านคริสตศาสนา ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกๆที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยโดยผู้ดำเนินการมักจะเป็นมิชชันนารีชาวต่างชาติ เช่น มิชชันนารีชาวเกาหลี มิชชันนารีชาวอเมริกาเป็นต้น ซึ่งต่อมาได้มีคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรในการพัฒนาแนวความคิดในการให้ความช่วยเหลือและขยายกิจการให้กว้างขึ้น การเข้ามาตั้งองค์กรของมิชชันนารีต่างประเทศไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเผยแผ่ศาสนาคริสต์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีขอบเขตไปถึงการให้ความช่วยเหลือคนโดยส่วนใหญ่จะให้ความช่วยเหลือโดยเน้นไปที่กลุ่มของเด็กและวัยรุ่น อีกทั้งการนำความรู้วิทยาการใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่อีกในสังคมไทยด้วย

ศิลป์ชัย เขาว่าเจริญรัตน์ ( 2552 ) เขียนหนังสือเรื่อง ประวัติพัฒนาการแห่งศาสนาคริสต์และความสัมพันธ์กับอารยธรรมโลก ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยโดยชาวยุโรปเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1828 โดยการเข้ามาประกาศเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นั้น มิชชันนารีได้นำความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการศึกษารวมถึงมูลนิธิและโครงการสังคมสงเคราะห์ด้วย คริสต์ศาสนาได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาของผู้รับสงเคราะห์ และประโยชน์เหล่านั้นก็ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในประเทศเกาหลีนั้น ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ได้เข้าไปเผยแพร่อีกในปี ค.ศ.1914 ในช่วงหลังสงครามเกาหลี ถึงแม้ว่าช่วงนั้นประเทศเกาหลีจะได้รับความเสียหายมากแต่ศาสนาคริสต์กลับมีความเจริญเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ในขณะนั้นมีคริสตจักรในกรุงโซลถึง 1,600 แห่งและเกิดคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นที่เกาหลีใต้ด้วย

อ็อก ซู พาร์ค ( 2554 ) เขียนหนังสือเรื่อง เธอคือใครที่ลากฉันไป ปพิชญา แปล ปัจจุบันบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวใช้ชีวิตโดยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหลายคนที่ประสบปัญหาชีวิตต่างๆทั้งทางด้านจิตใจในเรื่องความปรารถนาที่จะทดลองสิ่งที่ผิดและการไม่รู้จักระวังซึ่งจิตใจจนเกิดปัญหามากมายในสังคม ซึ่งเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับพวกเขา พวกเขาก็ไม่สามารถบอกความผิดพลาดของ

ตัวเองให้คนรอบข้าง ได้รู้ถึงปัญหาที่เป็นต้นเหตุได้ ทำให้พวกเขาารู้สึกโดดเดี่ยวและหาทางออกที่แย่ไปกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ อ็อก ซู พาร์ค ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF ขึ้นเพื่อสอนให้เยาวชนจำนวนมาก ได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พบกับความสุขที่แท้จริงโดยอ้างหลักคำสอนจากคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งเป็นโครงการเยาวชนอาสาเพื่อส่งเยาวชนที่ผ่านการอบรมแล้วไปยังประเทศต่างๆ ที่ด้อยโอกาส เพื่อที่จะให้เยาวชนเหล่านี้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แย่กว่าที่เขาเป็นอยู่ ทำให้พวกเขาเห็นว่าเขาโชคดีกว่าคนในประเทศเหล่านั้น และส่งผลให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น

### เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์

วีระ อภรณ์รัตน์ ( 2551 ) เขียนหนังสือเรื่อง แนวทางและอัตลักษณ์การสอนคริสตศาสนธรรม แนวการสอนศาสนาคริสต์ในสมัยใหม่เกิดขึ้นเพราะบรรดามิชชันนารีได้ออกไปเผยแผ่ศาสนาไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งจุดมุ่งหมายในการออกไปเผยแผ่ศาสนานั้น ได้มีการทำตามหลักคำสอนของคัมภีร์ไบเบิลว่า “เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า” (ปฐก. 12 : 1)

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจัยพบว่า การที่ชาวคริสต์หลายๆ ประเทศมีจุดประสงค์ที่จะเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนื่องจากมีหลักคำสอนที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้า ตามที่วีระ อภรณ์รัตน์ ( 2551 ) ได้กล่าวไว้ ซึ่งในอดีตการเผยแผ่ศาสนาคริสต์มีความยากลำบากมากเนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธเช่นประเทศไทยในผลงานของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ( 2525 ) แต่ในปัจจุบันการเผยแผ่ศาสนาคริสต์มีความเสรีมากขึ้นซึ่งวิธีการเผยแผ่ของมิชชันนารีประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ชาวตะวันตกหรือเอเชียต่างก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่นก็คือการตั้งมูลนิธิสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อ



ช่วยเหลือคนในชุมชนของประเทศนั้นๆ ที่ตนเข้าไปเผยแพร่นิกายศาสนาคริสต์ ตามแนวคิดของคิลปีซซ์ เชาว์ เจริญรัตน์ (2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานของ อีอ็อก ซู พาร์ค (2554) เตือน คำดี (2529) อนุชาติ พวงสำลี และ กฤตยา อาชวนิจกุล (2542) ที่กล่าวว่าองค์กรหรือมูลนิธิในการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ นั้นส่วนใหญ่มาจากการช่วยเหลือของศาสนาคริสต์ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือในด้านการเงิน การศึกษา การงาน อาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ให้กลับมาเป็นปกติด้วย

อนึ่งการศึกษาเกี่ยวกับ การเผยแพร่นิกายศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยของคนเกาหลีนั้น ก็เพื่อสร้างองค์ความรู้ และขยายขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการเผยแพร่นิกายศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และผลลัพธ์ของการเผยแพร่นิกายศาสนาคริสต์ให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

## ผลการศึกษา

### ประวัติความเป็นมาและหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

คริสต์ศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีอิทธิพลต่อโลกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นศาสนาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่าสองพันปีและมีศาสนิกชนอยู่ในทุกทวีปครอบคลุมประชากรทั่วโลกกว่าสองพันล้านคน พระคริสตธรรมคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมเริ่มเนื้อหาตั้งแต่กำเนิดโลกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา ชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาคริสต์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ นับตั้งแต่สร้างโลกซึ่งเริ่มจากมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้น ทรงสร้างสรรพสิ่งในโลกและสร้างมนุษย์ให้สืบทอดเชื้อสายในโลกนี้โดยให้มนุษย์มีหน้าที่ของตนคือเชื่อฟังพระเจ้าและดูแลโลก พระเจ้าได้ทรงเลือกชนชาติอิสราเอลหรือพวกยิวให้เป็นชนชาติพิเศษที่พระองค์จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จผ่านทางชนชาตินี้ พวกยิวหรือพวกชนชาติอิสราเอลได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำและต้องการทำตามคำสอนของพระเจ้าดังที่มีคำสอนอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ดังนั้นพวกยิวบางส่วนจึงทำการประกาศและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปยังที่ต่างๆ จนคริสต์ศาสนาได้ขยายตัวออกจากปาเลสไตน์ มุ่งสู่ยุโรปและกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักร โรมัน (คิลปีซซ์ เชาว์ เจริญรัตน์, 2552 : 18 – 29)

เดิมทีผู้ที่มีหน้าที่เผยแผ่ศาสนาคริสต์จะถูกเรียกว่า อัครทูต และในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปสู่ยุโรปและกรุงโรมได้เริ่มต้นจากอัครทูตชื่อเปาโล โดยเปาโลนั้นได้เดินทางประกาศเรื่องของพระเจ้าไปเรื่อยๆแต่จะเน้นที่เมืองสำคัญๆ และในแต่ละเมืองที่ประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เปาโลก็จะสอนให้มีความเข้าใจจนมีความเชื่อที่มั่นคง และตั้งคริสตจักรขึ้นมาหลายแห่งในยุโรปและกรุงโรมรวมไปถึงสเปนด้วย นอกจากเปาโลจะออกเดินทางไปประกาศยังยุโรป กรุงโรมและสเปนแล้ว อัครทูตคนอื่นๆก็ได้ออกเดินทางไปประกาศด้วยเช่นกัน ในปีคริสตศักราช 391 จุดสูงสุดของศาสนาคริสต์ก็ได้มาถึงเมื่อจักรพรรดิธีโอโดซิอุสแห่งอาณาจักรโรมันได้ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ จึงทำให้ศาสนาคริสต์เข้าสู่การมีบทบาททางการเมือง และกลายเป็นองค์กर्मศาสนาที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

ต่อมาในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่14-15 ได้สร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญคือ การปฏิรูปศาสนาโดยมาร์ติน ลูเธอร์ การปฏิรูปศาสนาในครั้งนี้ก็ไปไกลเกินกว่าที่มาร์ติน ลูเธอร์ต้องการ นั่นคือการเกิดศาสนาคริสต์นิกายต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่ไม่จบสิ้น นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ยังคงมีการแยกนิกายเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ และในแต่ละนิกายนั้นก็ได้ออกไปประกาศเรื่องของพระเจ้าทั่วโลก โดยศาสนาคริสต์นิกายต่างๆนั้นก็ ได้กระทำตามคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวกที่ 20 : 19-20 กล่าวว่า “ เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา และแห่งพระบุตร และแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ และดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค ” และ “เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า ” (ปฐมก. 12 : 1) สิ่งเหล่านี้เรียกว่าพันธกิจของอัครทูตที่ทำตามคำสั่งของพระเยซู คือ สั่งให้ออกไปสุดปลายแผ่นดินโลก ซึ่งหมายถึงการทำให้คริสตศาสนาเป็นศาสนาของโลกหรือศาสนาสากลนั่นเอง เมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วคริสตศาสนิกชนทุกคนจึงกระทำตามคำสอนของพระเจ้าเพื่อพระเจ้า จะอวยพรชนชาติของเขา ดังนั้นมิชชันนารีจึงเกิดขึ้นมากมายในศาสนาคริสต์นั่นเอง (สิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ , 2552 , : 109 – 127 )

บรรดาคริสตชนพยายามจนสุดความสามารถเพื่อเผยแพร่ความเชื่อให้กระจายไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง แต่เป็นจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง เพื่อที่จะทำพันธกิจของเขาให้สำเร็จ แต่การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงแคให้คนทั่วโลกรู้จักพระเจ้าเท่านั้น แต่การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นั้นในอดีตคือส่วนหนึ่งของการล่าเมืองขึ้นของชาวตะวันตกด้วย

### การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศเกาหลี

เดิมทีประเทศเกาหลีมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและได้เฟื่องฟูมากในสมัยอาณาจักรซิลลาต่อมาประเทศเกาหลีได้รับอิทธิพลความคิดความเชื่อตามแบบขงจื้อจากประเทศจีน จึงทำให้ศาสนาพุทธเริ่มเสื่อมถอยลงไป คนเกาหลีมีทัศนคติเกี่ยวกับศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือทางด้านจิตใจของมนุษย์เท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยในการดำเนินชีวิตให้ดีหรือเป็นระเบียบได้ในแต่ละวัน หลักปรัชญาขงจื้อจึงมีส่วนในการช่วยคนเกาหลีในเรื่องการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงพิธีกรรมโบราณต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีบรรลุนิติภาวะ พิธีศพ หรือแม้แต่พิธีไหว้บรรพบุรุษก็ล้วนแต่นำหลักของขงจื้อมาใช้ รวมถึงลักษณะของสังคมเกาหลีที่ผู้ชายหรือหัวหน้าครอบครัวเป็นใหญ่ นั่นก็ได้รับมาจากขงจื้อเช่นกัน (ไพบูลย์ ปิตะเสน, 2555 หน้า 90-96)

ศาสนาคริสต์เข้าสู่ประเทศเกาหลีครั้งแรก ในศตวรรษที่ 17 ชาวยุโรปเริ่มเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ชาวตะวันตกได้พยายามติดต่อกับเกาหลีโดยผ่านทางราชสำนักชิงของประเทศจีน ในตอนนั้นเกาหลีได้ส่งคณะทูตไปยังประเทศจีน จึงได้พบกับบาทหลวงตะวันตกคือ บาทหลวงฟรานซิส ต่อมาบาทหลวง ริชชี ผู้สืบทอดภารกิจของซาเวียร์สามารถแทรกเข้าไปในสำนักจีนได้และสามารถเผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้อย่างเปิดเผย ริชชีได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ การจัดทำปฏิทิน ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการผลิตอาวุธสงคราม รวมทั้งแปลตำราทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาจีนให้แก่สำนักจีน ซึ่งทูตเกาหลีที่เดินทางไปประเทศจีนในขณะนั้นได้นำวิทยากรความรู้กลับมาพัฒนาประเทศเกาหลีด้วย ซึ่งทำให้เกาหลีมีการพัฒนาประเทศมากขึ้น แต่วิทยากรเหล่านั้นยังคงไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในสังคมเกาหลีมากนัก ยกเว้นแต่กลุ่มนักวิชาการหัวก้าวหน้าเท่านั้น

เพราะความรู้ยังจำกัดเฉพาะในหมู่นักวิชาการ และไม่ได้มีผลต่อค้ำความคิดและการเรียนรู้ของคนในสังคม

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 – 18 เหล่าขุนนางได้เริ่มศึกษาคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก ซึ่งเป็น การเริ่มศึกษาในหมู่นักวิชาการเท่านั้น และในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 พบว่าชาวนาในมณฑลฮวางเฮ เป็นจำนวนมากเริ่มหันมานับถือศาสนาคริสต์ แต่ในรัชสมัยกษัตริย์ชองโจ มีการตรวจพบว่ามีขุนนาง ชื่อลี ซึ่งขุนได้หันมานับถือศาสนาคริสต์ และได้ร่วมเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศเกาหลีด้วย จึงทำให้ ราชสำนักโชซอนได้เริ่มศึกษาหลักคำสอนของศาสนาคริสต์อย่างจริงจัง แต่พบว่าหลักคำสอนของ ศาสนาคริสต์นั้นผิดกับหลักคำสอนของขงจื้อ จึงสั่งห้ามเผยแพร่ศาสนาคริสต์โดยเด็ดขาด และชาว คริสต์ทั้งหลายถูกเหยียดหยามหรือฆ่าและกีดกันเนื่องจากคนส่วนใหญ่เชื่อตามลัทธิขงจื้อและมองว่า ศาสนาคริสต์เป็นภัยคุกคามประเทศ

ศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของกษัตริย์โกจง และราชินีมิน ต้องการจะพัฒนาประเทศเกาหลีจึงได้ ส่งคนไปเรียนรู้วิทยาการจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงส่ง คิม กวาง จิบ ซึ่งเป็น บุคคลที่กษัตริย์โกจงและราชินีมินไว้วางใจให้ไปศึกษาดูความเจริญของประเทศญี่ปุ่นเพื่อกลับมาพัฒนา ประเทศเกาหลี ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญเทียบเท่ากับตะวันตก แต่เมื่อมองกลับมายัง ประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลีกลายเป็นประเทศที่ตกอยู่ในโลกของความล้าสมัยมาก ดังนั้นราชินีมินจึง มีคำสั่งให้พัฒนาประเทศเกาหลีให้เจริญขึ้นตามแบบของตะวันตกทันที (รวีโรจน์, 2555 : 74-76)

ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปิดรับตะวันตกเข้ามาในประเทศเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ชาวตะวันตก โดย ชาวตะวันตกเหล่านั้นเป็นมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศเกาหลี ในหลายๆ ด้าน เช่น การเปิดโรงเรียนโดยมิชชันนารี 3 คน เป็นผู้สร้างหลักสูตรการศึกษาขึ้นมา โดยสอนเป็น ภาษาอังกฤษ และใช้หนังสือเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย และหลักจากนั้นก็ให้เกิดโรงเรียนคริสต์เตียน แห่งแรกอีกด้วย ซึ่งการเปิดโรงเรียนคริสต์เตียนนั้นถือเป็นการเปิดใจยอมรับศาสนาคริสต์ครั้งแรกของ ประเทศเกาหลี แต่หลังจากนั้นศาสนาคริสต์ก็เริ่มถดถอยไปอีกครั้งเนื่องจากกลุ่มอนุรักษนิยมเริ่ม

ต่อต้านศาสนาคริสต์เพราะมองว่าเป็นแผนการณ์ของตะวันตกที่จะเข้ามายึดอำนาจประเทศเกาหลี จึงทำให้ศาสนาคริสต์ได้หายจากสังคมเกาหลีไปช่วงหนึ่ง (เรื่องเดียวกัน : 82-84 )

หลังจากนั้นในปีคริสต์ศักราช 2488 ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ก็ได้กลับเข้ามา มีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง จากรายการรายการพื้นที่ชีวิต ในตอนเกาหลีในหัตถ์พระเจ้า ออกอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 22.30 น. – 23.30 น. ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ดำเนินรายการโดยวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ได้บรรยายถึงประเทศเกาหลีว่า ในอดีตประเทศญี่ปุ่นเคยปกครองประเทศเกาหลีเป็นเวลา 35 ปี และในปีค.ศ.2488 เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม สหรัฐอเมริกาและโซเวียตก็เข้ามาปกครองประเทศเกาหลีเหนือ ทำให้เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยสหรัฐอเมริกาปกครองครึ่งเกาหลีส่วนใต้ในระบบประชาธิปไตย และโซเวียตเข้ามาปกครองเกาหลีเหนือในระบบคอมมิวนิสต์ ต่อมาเกาหลีเหนือต้องการที่จะรวมประเทศกับเกาหลีใต้จึงส่งกองกำลังทหารบุกเข้ามายังเกาหลีใต้ แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ก็เข้ามาช่วยเหลือและขับไล่เกาหลีเหนือออกไปสำเร็จ แต่สงครามในครั้งนี้ก็นำความยากลำบากมาให้ชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก ประเทศเกาหลีติดอยู่ในภาวะยากจน เจ็บป่วย และล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่เองที่ชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์จากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้คนเกาหลีพ้นจากความยากลำบากต่างๆเหล่านั้นเช่น ส่งอาหาร สอนหนังสือ ด้านการแพทย์ หรือนำวิทยาการใหม่ๆเข้ามายังประเทศเกาหลีรวมถึงเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปด้วย จึงทำให้คนเกาหลีได้หันมานับถือศาสนาคริสต์กันมากขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องจากศาสนาคริสต์สามารถช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากและยังช่วยพัฒนาประเทศเกาหลีให้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคนเกาหลีก็ยังคงมีพิธีกรรมและลักษณะทางสังคมตามหลักขงจื้อที่มีให้เห็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ไพบูลย์ ปิตะเสน, 2555 : 182-259)

### กิจกรรมการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของชาวโปรเตสแตนต์ในประเทศเกาหลี

กิจกรรมสำคัญที่มีผลต่อการนับถือและการเผยแพร่ศาสนาของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในเกาหลีคือ การรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมในที่ต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันประเทศเกาหลีเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมบันเทิง การรวมกลุ่มของคริสตศาสนิกชนในประเทศเกาหลีนั้นจึงนำเอากิจกรรมด้าน

บันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่น ในปัจจุบัน คริสตศาสนิกชนหนุ่มสาวชาวเกาหลีนิยมรวมกลุ่มกันที่ใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นย่านที่มีวัยรุ่นสัญจรเป็นจำนวนมาก พวกเขาเหล่านั้นมีการแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้นบ๊อบบอย การร้องเพลง ทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานและแฝงการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้าไปด้วย โดยเพลงที่นำมาใช้ในการเต้นนั้นจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ส่วนผู้สูงอายุก็จะรวมกลุ่มกันตามแหล่งช้อปปิ้ง มีการร้องเพลงพระเจ้า แจกใบปลิว และพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนที่เดินผ่านไปมาได้ฟังและรู้จักศาสนาคริสต์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มของชาวคริสต์เพื่อนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักรของตน รูปแบบของคริสตจักรนั้น ไม่ใหญ่โตหรูหรา แต่เป็นเพียงห้องแถวเล็กๆ ที่มีพื้นที่ที่จะสามารถสรรเสริญ หรืออธิษฐานต่อพระเจ้าได้

จากรายการ “พื้นที่ชีวิต” ตอน “เกาหลีในหัตถ์พระเจ้า” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PPBS เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยมีวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ได้บรรยายเกี่ยวกับคริสตจักรของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ว่า ปัจจุบันประเทศเกาหลีมีคริสตจักรที่ใหญ่และมีห้องที่สามารถบรรจุคนได้ถึง 12 ,500 คน ชื่อคริสตจักรยอฮันโด สำหรับประกอบพิธีพิธีกรรมในวันอาทิตย์ แต่ละอาทิตย์จะจัดพิธีกรรมทั้งหมด 7 รอบ มีการบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อฉายไปยังห้องต่างๆ คริสตจักรแห่งนี้มีช่องดาวเทียมเป็นของตัวเองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมพิธีกรรมได้ โดยสมาชิกสามารถเปิดดูพิธีกรรมทางโทรทัศน์ที่บ้านได้ คริสตจักรแห่งนี้เป็นเพียงองค์กรศาสนาเพียงแห่งเดียว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง แต่ก็มีการจัดระบบการทำงานคล้ายกับองค์กรธุรกิจ เช่น มีการจัดเครือข่ายภายใน มีผู้ประสานงาน เลขา และอำนวยการ เป็นต้น การจัดระบบองค์กรในคริสตจักรแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศเกาหลีมีการแผ่ขยายออกไปทั่วประเทศเกาหลีได้ด้วย นอกจากนี้ ทางคริสตจักรยังมีการสอนศาสนาและส่งมิชชันนารีเกาหลีออกไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

ในอดีต ชาวเกาหลีมองว่าศาสนาคริสต์เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศจากความยากลำบาก และช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย ในปัจจุบัน ชาวเกาหลีมองว่าศาสนา

คริสต์เป็นเรื่องของความทันสมัย ศาสนาคริสต์นำความหวังและสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับคนเกาหลี จึงทำให้ศาสนาคริสต์เติบโตอย่างรวดเร็ว

### **การเข้ามาของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย**

ในปีคริสตศักราช 1828 ได้มีมิชชันนารีโปรเตสแตนต์กลุ่มแรกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย คือ ศจ. คาร์ล กุสตาลาฟ เป็นชาวเยอรมัน ร่วมกับ ศจ.ทอมลิน ชาวอังกฤษ ทั้งคู่ตั้งใจเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะ และเนื่องจากในเวลานั้นประเทศไทยเริ่มเปิดกว้างให้กับศาสนาคริสต์ ศจ.ทอมลินจึงได้เขียนจดหมายถึงคริสตจักรในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ส่งมิชชันนารีเข้ามาในประเทศไทยอีก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีมิชชันนารีจากประเทศอื่นๆจึงเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆ รวมถึงมิชชันนารีชาวเกาหลีด้วย

ในปีคริสตศักราช ค.ศ 1956-1970 เป็นยุค 'The General Assembly of Presbyterian Church in Korea' หรือเรียกได้ว่าเป็นยุคที่เปิดประตูเข้าสู่เมืองไทยของมิชชันนารีเกาหลี ในช่วงนี้ มีมิชชันนารีเกาหลีสองครอบครัวเข้ามาเมืองไทย คือครอบครัว ของ ศาสนจารย์ ชัน ของ โชย และศาสนาจารย์ ชุน อีล คิม มิชชันนารีเกาหลีเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย และได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้กับชนเผ่าต่างๆก่อนที่จะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเมือง ในขณะนั้นคนในชนเผ่าต่างๆได้รับเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์เป็นจำนวนมาก

ต่อมาในช่วงคริสตศักราช 1970-1980 เป็นยุค Korea International Mission ในยุคนี้ทางประเทศเกาหลีได้ส่งมิชชันนารีเกาหลีมาเพิ่มได้แก่ ศาสนจารย์ ฮง ชิก ซิน และ ศาสนจารย์ ซอง อุง คิม ทั้ง 2 ท่านได้เผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายคโปรเตสแตนต์ร่วมกับหน่วยงานที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วคือ The Church of Christ In Thailand ศาสนจารย์ ฮง ชิก ซิน ได้ทำงานร่วมกับคริสตจักรเกาหลีในกรุงเทพฯ และเป็นอาจารย์สอนศาสนา ศาสตร์ในโรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BIT Bangkok Institute of Theology) ศาสนจารย์ ฮง ชิก ซิน ได้สร้างคริสตจักรในภาคใต้ และปัจจุบันนี้ศาสนาจารย์ฮง ชิก ซิน ยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย

ต่อมาในคริสต์ศักราช 1979 ศาสนจารย์ ซึง เฮว ซอง ได้เข้ามาเมืองไทย และเป็นผู้บุกเบิกยุคมิชชันใหม่ในประเทศไทย อีก 2 ปีต่อมาถือว่าเป็นยุคทองของมิชชันนารีเกาหลีเมื่อ ศาสนจารย์ ซึง เฮว ซอง ได้ร่วมมือกับ The Evangelical Fellowship of Thailand (EFT: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย) ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ให้กับคนในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มิชชันนารีเกาหลีเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีมิชชันนารีเกาหลีอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 356 ครอบครัว โดยศาสนาจารย์ ซึง เฮว ซอง ได้ร่วมมือกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย จัดตั้งองค์กร The Korea Presbyterian Mission in Thailand (KPM) เพื่อให้มิชชันนารีเกาหลีสามารถรับวิซ่าเพื่อการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นเวลานานในประเทศไทยได้

หลังจากศาสนาจารย์ ซึง เฮว ซอง ได้ก่อตั้งองค์กร The Korea Presbyterian Mission in Thailand มิชชันนารีเกาหลีคนอื่นๆก็ได้ก่อตั้งองค์กรอื่นๆตามมามากมายเพื่อการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เช่น องค์กร Thailand Mission Council (TMC) , The Reformed Presbyterian Church of Korea , Global Partners และ Thailand Methodist Church เป็นต้น

มิชชันนารีคณะต่างๆได้เข้ามาทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากตั้งแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลางจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการนำความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ การศึกษางานด้านอักษร งานพิมพ์ ตลอดจนงานด้านสังคมสงเคราะห์ด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ให้ประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างมากและไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้วย โดยองค์กรที่ใหญ่ที่สุดคือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช 1934 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นสมาชิกของ สภาคริสตจักรโลก ซึ่งมีสมาชิกในสภากว่า 150 ประเทศ โดยการรวมกันของข่อยต่างๆของโปรเตสแตนต์เข้าด้วยกัน ได้แก่คณะเพรสไบทีเรียนอเมริกัน ลูเทอแรน จากเยอรมัน มาเบอร์เกอร์มิชชัน และกลุ่มอื่นๆ ซึ่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนั้นเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล



## สาเหตุที่ชาวเกาหลีเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทย

การเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ของมิชชันนารีเกาหลีนั้นมีจุดประสงค์หลายอย่าง นั่นคือ จุดประสงค์จากพระคัมภีร์ ใน มัทธิว 28:19-20 พระเยซูได้ตรัสว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูก่อน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก เอเมน” และในพระธรรมกิจการ 1:8 “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” นอกจากจุดประสงค์จากพระคัมภีร์แล้วยังมี จุดประสงค์อื่นๆอีกด้วยเช่น ช่วยสังคมไทย และช่วยคนที่กำลังประสบปัญหาต่างๆ ด้วย

จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์คิม บอง วุน มิชชันนารีเกาหลีในรายการพื้นที่ชีวิต ในตอนเกาหลีในหัตถ์พระเจ้า ออกอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 22.30 น. – 23.30 น. ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ดำเนินรายการโดยวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงอยากประกาศเรื่องของพระเจ้ากับคนไทยว่า “ผมมีโอกาสไปประเทศไทยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เมื่อกลับมาที่เกาหลีก็มีความรู้สึกว่ามีคนไทยไม่ได้และอยากจะเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับคนไทยได้รู้จึงเดินทางไปประเทศไทยอีกครั้ง” จากนั้น วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ได้ถามต่อว่าทำไมถึงต้องเผยแพร่ อาจารย์คิม บอง วุน ก็ให้คำตอบว่า “เหมือนกับเรามีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง และอยากจะให้คนอื่นได้ใช้ของดีๆ เหมือนกับเราจึงเป็นการแนะนำให้เขาได้รู้จักก่อน จะซื้อหรือไม่ซื้อ จะสนใจหรือไม่สนใจให้เขาตัดสินใจเอง”

จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์แบ วัน ชู เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กล่าวว่า “เมื่อก่อนในช่วงสงครามเกาหลีประเทศเกาหลีได้รับความยากลำบากมาก บางคนอดตาย บางคนตาย เพราะอากาศหนาวและดูไม่มีความหวังในชีวิต แต่ชาวคริสต์ก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าให้ช่วยเหลือพวกเรา ชาวเกาหลีจึงได้รับชีวิตใหม่และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน มิชชันนารีเกาหลีจึงออกเดินทาง

ไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ทั่วโลกเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าและได้รับชีวิตใหม่เหมือนอย่างพวกเรา ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของพวกเรา เพื่อเราจะได้ช่วยให้คนไทยทุกคนมีความสุข และช่วยพัฒนาประเทศไทย”

และจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์สรรเสริญ พาร์ค มิชชันนารีเกาหลีอีกท่านหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่ประเทศไทยนานกว่า 10 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ เมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้น ประเทศเกาหลีมีความยากลำบากมาก และประเทศไทยก็ได้ส่งทหารไทยมาช่วยเหลือประเทศเกาหลีได้ ทำให้ประเทศของเราได้รับความปลอดภัย และในขณะนี้ประเทศเกาหลีมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมาก ความเจริญต่างๆเหล่านี้ ได้รับมาจากมิชชันนารีที่มาจากทั่วโลก ดังนั้นเราจึงอยากให้ประเทศไทยและคนไทยพัฒนาเหมือนประเทศเกาหลี และประเทศไทยเป็นประเทศที่เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลา และด้วยนิสัยของคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ยอมรับฟังสิ่งใหม่ๆ เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นเราจึงมุ่งมายังประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้า ”

จากการให้สัมภาษณ์ของมิชชันนารีเกาหลีทั้งสามท่าน กล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเกาหลีมายาวนาน และด้วยนิสัยของคนไทยที่เปิดใจยอมรับฟังสิ่งใหม่ต่างๆ รวมถึงประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศเกาหลีมากนัก การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจึงเป็นไปได้ง่ายกว่าไปประเทศอื่นๆ จึงทำให้มิชชันนารีเกาหลีคิดถึงประเทศไทยเป็นที่แรกที่จะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ อีกทั้งวัฒนธรรมบางประการของเกาหลีที่มีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆด้วย จึงทำให้มิชชันนารีเกาหลีมีจุดมุ่งหมายที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ และการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นั้นก็เพื่อให้คนไทยได้รับความรอดในแผ่นดินสวรรค์ และเพื่อให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆด้วย

## วิธีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของชาวคริสต์ในประเทศไทย

การเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ของมิชชันนารีเกาหลีนั้นมีหลายวิธี แต่จะใช้วิธีการเดียวกับครั้งที่มิชชันนารีตะวันตกเข้าไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ให้กับคนเกาหลี เช่นกัน นั่นคือ การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยและคนที่ได้รับความยากลำบาก โดยการช่วยคนที่เจ็บปวด หลงผิด หิวหิวและสับสน โดยการมอบความรัก การยอมรับ ความช่วยเหลือ ความหวัง การยกโทษ คำแนะนำ และการหนุนใจของพระเยซูที่มีต่อมนุษย์โลก และหากเป็นผู้ที่เดือนร้อนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะช่วยในเรื่องของค่าเรียน ค่าอาหาร และค่าโรงพยาบาล ซึ่งมิชชันนารีเกาหลีพยายามช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้

จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์คิม บอง วุน มิชชันนารีเกาหลีในรายการพื้นที่ชีวิต ในตอนเกาหลีในหัตถ์พระเจ้า เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยว่า “ เหมือนกับเรามีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง และอยากจะให้คนอื่นได้ใช้ของดีเหมือนกับเราจึงเป็นการแนะนำให้เขาได้รู้จักก่อน โดยวิธีการเผยแผ่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการฟื้นฟูจิตใจและด้านเศรษฐกิจและด้านอาชีพ”

จากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์แบ วัน ซู เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กล่าวว่าวิธีการเผยแผ่นั้นมีหลายวิธี บางครั้งโดยการช่วยเหลือ บางครั้งโดยการแจกพระคัมภีร์ให้อ่าน หรือบางครั้งก็เล่าเรื่องราวให้ฟัง”

และจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์สรเสริญ พาร์คได้กล่าวถึงวิธีการเผยแผ่ว่า “ก่อนอื่นเราจะต้องเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมของคนไทยก่อน เพื่อให้เราเข้าใจคนไทยมากขึ้นว่าพวกเขาต้องการอะไรและจะได้สื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้น และส่วนการเผยแผ่ศาสนานั้นเราจะใช้วิธีการให้ความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ เพราะการที่คนเราจะยอมรับสิ่งใหม่นั้น ต้องมาพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือ ฉะนั้นการเผยแผ่ศาสนาคริสต์จึงดำเนินควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของจิตใจและเรื่องหน้าที่การงานที่เราพอจะช่วยเหลือหรือตั้งองค์กรช่วยเหลือต่างๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาอาชีพของคนไทย อีกวิธีหนึ่งก็คือการแจกใบปลิวให้อ่าน หากเขาสนใจในเรื่องของพระเจ้า เขาก็จะติดต่อเรากลับมา”

จากการให้สัมภาษณ์ของมิชชันนารีเกาหลีทั้งสามท่านสรุปได้ว่า วิธีการส่วนใหญ่ในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นั้นคือการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ กับคนทุกคนโดยไม่กำหนดเชื้อชาติหรือศาสนา ซึ่งกลุ่มหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นจะเป็นองค์กรของศาสนาคริสต์ และเป็นองค์กรแรกๆ ที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย มิชชันนารีที่ได้วางรากฐานการเผยแผ่ศาสนา การศึกษา และการแพทย์ มายาวนาน นับเป็นองค์กรคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ที่มีกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ถือเป็นพันธกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อนำสังคมไทยไปสู่ความเจริญและเป็นสังคมแห่งศีลธรรมจรรยา และมีหลักยึดเหนี่ยวทางศาสนาที่ทำให้คนรอดพ้นจากความชั่วร้ายและความผิดบาป กิจกรรมที่เคยปฏิบัติเป็นการแสดงถึงความรักเมตตากรุณาและความห่วงใยขององค์พระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติเป็นพื้นฐาน และจะต้องปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์ต่อผู้คน ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งองค์กรเหล่านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงให้ความช่วยเหลือคนเท่านั้นแต่จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปด้วย เช่น มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ก่อตั้งโดย ศจ. อ็อก ซู พาร์ค ซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวเกาหลี มูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือคนในดินแดนที่พบกับความยากจน สภาพแวดล้อมที่ไม่สู้ดีนัก โดยเปิดรับอาสาสมัครที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาเพื่อไปช่วยเหลือคนเหล่านั้น โดยวิธีการชักชวนคือการเสนอให้ไปเรียนต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสอนภาษาเกาหลีด้วย รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันให้ความสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ภาษา วัฒนธรรม การแสดง ศิลปิน ฯลฯ จึงได้รับความสนใจจากหมู่นักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก และหากได้เข้าร่วม โครงการแล้วจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางมูลนิธิทุกครั้ง ในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะแฝงการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้าไปทุกครั้ง จากนั้นจึงส่งอาสาสมัครไปยังประเทศต่างๆ เป็นเวลา 1 ปี มีหลายคนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วได้สัมผัสถึงศาสนาคริสต์ที่แท้จริงและกลับมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์กับผู้อื่นต่อด้วย ถือว่าการตั้งมูลนิธิช่วยเหลือนั้นสามารถทำให้การเผยแผ่ศาสนาคริสต์นั้นสามารถเป็นไปได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

นอกจากวิธีการที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว มิชชันนารียังมีการก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาในประเทศไทย มิชชันนารีเกาหลีส่วนใหญ่บุกเบิกคริสตจักรด้วยกันกับผู้รับใช้โปรเตสแตนต์คนไทยก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งคริสตจักร และสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเช่น เล่นเกมส์

สอนภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีเป็นต้น อีกทั้งเมื่อมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของทางศาสนา เช่น เทศกาลคริสต์มาส ก็จะมีการเตรียมอาหาร กิจกรรม ของขวัญ ทุนการศึกษา และเชิญชวนคนในบริเวณนั้นมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประกาศว่าประเสริฐของพระเยซูให้พวกเขาได้รู้ นอกจากนี้ยังก่อตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมสำหรับคนไทยที่ต้องการจะเป็นศาสนาจารย์ หรือเป็นมิชชันนารีด้วย อีกทั้ง ก่อตั้งสถาบันสำหรับอาชีพ ก่อตั้งมูลนิธิ เปิดชมรมในมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือในด้านการเกษตร ช่วยเหลือเด็กกำพร้า คนติดยาเสพติด รวมถึงผู้ป่วย HIV ด้วย

### ผลลัพธ์ที่ได้จากการเผยแพร่ศาสนาคริสต์แก่คนไทย

ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่ เป็นทวีปที่มีศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีศาสนา มากมายและประชาชนแต่ละประเทศก็มีความเชื่อในศาสนาของตนอย่างลึกซึ้ง ดังเช่นประเทศไทยมี ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยก็มีความเชื่อในศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้งด้วยเช่นกัน ดังนั้นการ ที่จะเปิดใจยอมรับศาสนาอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับคนไทย ดังคำให้สัมภาษณ์นักศึกษาชาวไทย ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของชาวเกาหลี ดังต่อไปนี้

นางสาวเพชรดา ต่างใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นางสาวเพชรดา ต่างใจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้ให้ สัมภาษณ์ว่า “ดิฉันเป็นนักศึกษาเอกเอเชียศึกษา โทภาษาเกาหลี ดิฉันมีความสนใจในภาษาเกาหลีมาก รวมถึงชื่นชอบศิลปิน ดาราเกาหลีด้วย และอยากไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลี เมื่อโครงการนี้มาดิฉันเลย สนใจและเข้าร่วมโครงการ โดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องศาสนาเลย แต่เมื่อได้มีโอกาสไปเข้าค่ายกับทางมูลนิธิ ก็ได้เริ่มรู้จักเรื่องราวของศาสนาคริสต์มากขึ้น โดยกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นจะแฝงไปด้วยการเผยแพร่ ศาสนาคริสต์ด้วย ดิฉันรู้สึกได้ว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจและเปิดใจที่จะรับฟังเรื่องของศาสนาคริสต์ เมื่อกลับมาจากค่ายก็ได้มีโอกาสไปที่คริสตจักรของทางมูลนิธิและได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากขึ้น แต่ ตอนนี้ดิฉันไม่ได้ไปคลุกคลีกับทางมูลนิธิแล้วเนื่องจาก ทางครอบครัวมีความเชื่อในศาสนาพุทธ และ ไม่สนับสนุนให้เปลี่ยนศาสนา ดิฉันจึงเริ่มห่างออกมา ”

นางสาวสิริรัตน์ วัตรดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ให้สัมภาษณ์ว่า “ ดิฉันเคยมีโอกาสได้รับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์จากคนเกาหลี ในตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เพราะคนเกาหลีไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เลย จะพูดเพียงรับอาสาสมัครเพื่อไปช่วยเหลือคนยากไร้ในต่างประเทศ และวิธีการทำงานขององค์กรซึ่งฟังดูแล้วรู้สึกสนใจ แต่เมื่อพูดคุยกัน ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มมีเรื่องศาสนาคริสต์เข้ามา จึงทำให้ดิฉันเริ่มปิดกั้นและไม่อยากฟังต่อ เพราะครอบครัวของดิฉันนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเคร่งครัดมาก ดิฉันคิดว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ซึ่งการที่ดิฉันนับถือศาสนาพุทธเป็นทุนเดิมก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนศาสนาไปเป็นศาสนาอื่น และหากตัวดิฉันยอมเปลี่ยน ทางครอบครัวคงจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน ”

นายเทพทัศน์ เทพทิพย์อำพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ให้สัมภาษณ์ว่า “ โดยส่วนตัวแล้วผลเป็นคนที่ชอบเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต และการที่ได้รู้จักศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับผม แต่ผมคงทำได้แต่รับรู้ข้อมูลและหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ได้เท่านั้น ไม่สามารถที่จะคล้อยตามหรือเปลี่ยนศาสนาตามที่คนเผยแพร่ศาสนาต้องการได้ เพราะในขณะนี้ผมเป็นนักศึกษา ผมไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ สิ่งที่จะทำทุกอย่างต้องมาจากการยอมรับของคนในครอบครัว ” และยังให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่า “ ผมเคยมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของศาสนาคริสต์จากกลุ่มวัยรุ่นเกาหลีที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย และมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพวกเขา มีการร้องเพลง เต้นเพลงเกาหลี ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้ว ผมจึงเข้าร่วมกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งด้วยความชอบในการร้องเพลงและเต้น ไม่ใช่เรื่องของศาสนา ผมคิดว่าเรื่องของศาสนาในครั้งนี้เป็นผลพลอยได้มากกว่าแต่ถ้าเราสนใจในเรื่องของศาสนา ก็คงต้องรอเวลาให้เราได้มีเวลาศึกษามากกว่านี้และในอนาคตหากผมเรียนจบ มีหน้าที่การงานของตัวเอง การเปลี่ยนศาสนาที่เป็นเรื่องที่ผมสามารถตัดสินใจเองได้แล้ว ”

จากการให้สัมภาษณ์ของทั้งสามท่าน สรุปได้ว่า การเผยแพร่ศาสนาโดยการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ นั้นสามารถเห็นผลจริงในระยะต้น มีคนสนใจเข้าร่วม โครงการมากมาย แต่ท้ายที่สุดผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการของมูลนิธิที่ไม่สามารถเปลี่ยนศาสนาตามเป้าหมายของมูลนิธิได้เนื่องจาก สังคมไทยมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธที่ลึกซึ้งและยากที่จะเปลี่ยนแปลง อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยไม่เปิดใจรับฟังในเรื่องของศาสนาคริสต์คือการมีแนวคิดเป็นชาตินิยมของคนไทย คนเหล่านี้มองว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของชาวตะวันตก และมองว่าคนตะวันตกกำลังใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำให้คนไทยนั้นตกอยู่ใต้อาณาจักรของตะวันตก แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนไทยบางส่วนที่เปิดใจยอมรับฟังในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีเกาหลี อีกทั้งประเทศไทยมีลักษณะสังคมในครอบครัวที่แตกต่างกันแต่ละครอบครัว บางครอบครัวนั้นมีลักษณะที่ต้องเชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนา แต่ส่วนใหญ่ลักษณะของครอบครัวของคนไทยนั้นจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่า ดังเช่นการให้สัมภาษณ์ของนายเทพทัศน์ เทพทิพย์อำพรว่า หากตนเองมีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว เรื่องการเปลี่ยนศาสนาก็เป็นเรื่องที่ตนสามารถตัดสินใจเองได้

### สรุปและอภิปรายผล

การเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของคนเกาหลีในประเทศไทยนั้นมีจุดประสงค์อยู่ 3 ประการคือ (1) ทำตามคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือคำบัญชาของพระเจ้า (2) เพื่อต้องการเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม และ (3) เพื่อจะให้คนไทยทุกคนได้รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าและศาสนาคริสต์เพื่อคนไทยจะได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ยากเหมือนกับคนเกาหลี

วิธีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของคนเกาหลีนั้นได้ใช้วิธีการเดียวกับครั้งที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในช่วงหลังสงครามเกาหลีคือ การตั้งมูลนิธิต่างๆและให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ วิทยาการต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเหลือคนยากจนโดยการบริจาคเงินด้วย และอีกวิธีหนึ่งคือการแจกใบปลิวให้กับคนไทยได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

ส่วนผลลัพธ์ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของคนเกาหลีในประเทศไทยนั้นไม่เป็นผลเท่าที่ควร เนื่องจากวิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของคนเกาหลีส่วนใหญ่เน้นเผยแพร่ศาสนากับกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งหากเป็นนักเรียนนักศึกษา พวกเขาจะไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาได้เนื่องจากคนในครอบครัวไม่ยอมรับเพราะสังคมไทยมีความเชื่อและนับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัดตั้งแต่อดีต แต่หากเป็นบุคคลวัยทำงานขึ้นไปนั้น จะค่อนข้างมีอิสระในการตัดสินใจ จึงไม่จำเป็นต้องถามความเห็นหรือได้รับการอนุญาตจากครอบครัว เช่น หากได้รับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์และเกิดความศรัทธา ก็เปลี่ยนศาสนาเองได้โดยไม่ต้องปรึกษาคนในครอบครัว ซึ่งแตกต่างจากประเทศเกาหลีเนื่องจากศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้าไปในประเทศไทยเกาหลีเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันบุคคลที่ได้รับการเผยแพร่ก็ได้เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งลักษณะครอบครัวของเกาหลีคือหัวหน้าครอบครัวเป็นใหญ่ จึงทำให้คนในครอบครัวต้องทำตาม หากหัวหน้าครอบครัวมีความเชื่อ ศรัทธาในศาสนาคริสต์คนในครอบครัวจะต้องนับถือศาสนาคริสต์ตาม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ขยายวงกว้างและไม่เป็นผลเท่าที่ควร

การทำวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าข้อมูลบางส่วนยังไม่เพียงพอกับข้อมูลที่ต้องการ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาเกาหลีจะต้องใช้เวลาในการแปล ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้มีเวลาจำกัด แต่ส่วนในข้อดีของการทำวิจัยคือการได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของคนเกาหลีในประเทศไทยได้รู้ถึงวิธีการต่างๆ และองค์กรต่างๆว่าองค์กรใดเป็นของประเทศเกาหลีบ้าง อีกทั้งยังทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยว่ามีสังคบบแบบใด และปัจจุบันมีคนไทยจำนวนมากน้อยเพียงใดที่หันไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แทนศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติไทย ซึ่งในอนาคตจำนวนผู้ที่เปลี่ยนศาสนาอาจเพิ่มมากขึ้น และวิธีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ของคนเกาหลีอาจเปลี่ยนไปหรือมีวิธีการใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าต่อไป



## บรรณานุกรม

เดือน คำดี (2529). การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ไพบุลย์ ปิตะเสน (2555). ประวัติศาสตร์เกาหลีจากยุคเผ่าพันธุ์ถึงยุคสาธารณรัฐใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพฯ : โปสตันบุ๊กส์

รวีโรจน์ (2555). ชะตากรรมราชวงศ์เกาหลี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป

วีระ อภรณ์รัตน์ ( 2551). แนวทางและอัตลักษณ์ครูสอนคริสตศาสนาธรรม. นครปฐม :  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

ศิลป์ชัย เขาว์เจริญรัตน์ (2552). ประวัติและพัฒนาการแห่งคริสต์ศาสนาและความสัมพันธ์กับ  
อารยธรรมโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ TCM

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (2525). ศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เทียนวรรณ

เสรี พงศ์พิศ (2529). ศาสนาคริสต์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอ็ดิสัน

อ็อก ซู พาร์ค (2554). เธอคือใครที่ลากฉันไป. แปลโดย ปพิชญา. กรุงเทพฯ : มุลนิธิเยาวชน

สัมพันธ์นานาชาติ, 2554.